

Activity/Lecture

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ :	โครงการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ) และ (ภาคพิเศษ)
ที่มาและความสำคัญ :	เนื่องจากวิชา สมก 566 การศึกษาดูงานด้านนโยบายสาธารณะ เป็นวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 และหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อนำนักศึกษาไป ดูงานยังสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ นักศึกษาด้านนโยบายสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารองค์กรที่มี ความต้องการศึกษาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบูรณาการ ความรู้ และสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ ศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของการดูงานคือให้นักศึกษาได้มี ประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายสาธารณะ เป็นการเสริมประสบการณ์และ เป็นส่วนประกอบในการทำงานให้ครบถ้วน ประสบการณ์ที่ได้รับจาก การดูงานและเป็นส่วนช่วยในการอ้างอิงการทำงานในอนาคต ดังนั้น ในการดูงานของภาคการศึกษา 2/2562 นักศึกษากำหนดการศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม/โครงการ :	19 – 25 มกราคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ :	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ) และ (ภาคพิเศษ)
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพในการประยุกต์และพัฒนาทฤษฎี แนวคิดและองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติจริงในองค์กร 3. เพื่อให้นักศึกษานำข้อคิดที่ได้จากการดูงานมาใช้ต่อยอดองค์ ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ :	กิจกรรมของหลักสูตร (เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา)
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:	อาจารย์และนักศึกษา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :	16 คน (อาจารย์ 2 คน และนักศึกษา 14 คน)

หัวข้อ	ตัวอย่างรายละเอียด
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้)	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์และพัฒนาทฤษฎี แนวคิดและองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติจริงในองค์กร 3. นักศึกษาสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการดูงานมาใช้ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน :	www.sh.mahidol.ac.th
รูปภาพประกอบ	
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง :	 